

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
 เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายวิเชียร ดอนจ้อย	ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์
๒	นายชาญชล ศรีนวลมาก	รองประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์
๓	นายอาคม ขำพินวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๔	นายขจิตร บุญวัดช้าง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๕	นายสายฟ้า คชสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๖	นายบำเพ็ญ ราชสิงโห	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๗	นายไพ วาริอุดม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๘	นายสกล บุญธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๙	นายประเสริฐ จิตต์สกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๑๐	นายศุภชัย มีกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๑	นางย้อย ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๒	นางสาวภาณิตา บำรุงสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๓	นางสาวปานรัตน์ ศรีบัวอ่ำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
๑๔	นายหุ่ยสาม กอเจริญสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๕	นายฉลอง แซ่ลื้อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๖	นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายทองเจือ อุดร	นายก อบต.หนองพันจันทร์
๒	นายอนวัตร โภบุญเรือง	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์
๓	นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์
๔	นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฯ

## ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายรังสรรค์ แจ้งธรรมมา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓
๒. นายอิทธิพงษ์ ชรินรัตน์กุล สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖

ผู้มาประชุม	๑๖	คน
ผู้ลาประชุม	๒	คน
ผู้ขาดประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๔	คน

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขาธิการสภาได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภา จตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย และประธานสภาได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

## เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เริ่มประชุมสมัยประชุมในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และได้มีการขออนุมัติขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อท่านนายอำเภอบ้านคา ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และประธานสภาได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่

๒. การประชุมวันนี้สมาชิกสภาประชุม จำนวน ๑๖ คน ลากการประชุม ๒ คน

๓. หนังสืออำเภอบ้านคา ที่ รบ ๐๐๒๒๓.๑๐/๒๒๓๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ด้วยอำเภอบ้านคาได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ โดยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ว่า นายประภาส ศิลปะศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยโรคมะเร็ง และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ เมื่อตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานสภา หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่ง

ที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทน  
นั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ  
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗  
พ.ศ.๒๕๖๒ และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  
๒๕๖๓ นายอำเภอบ้านคา จึงแต่งตั้ง นายวิเชียร ดอนจ้อย เป็นประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๓.ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือ  
หรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปร  
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภา

: ขอเชิญ นายศุภชัย มีกุล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการ  
รับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา  
อบต.

นายศุภชัย มีกุล

(ประธานกรรมการฯแปรญัตติ)

: เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในการประชุมสภาฯ สมัย  
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติคัดเลือก  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการ  
คณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ประกอบไปด้วย

๑) นายศุภชัย มีกุล สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ เป็นประธานกรรมการ

๒) นางย้อย ทองมาก สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการ

๓) น.ส.ปานรัตน์ ศรีบัวอำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙ เป็นกรรมการและเลขานุการ

: เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อ

คณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปและมติของคณะกรรมการแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูป ตลอดจนการสงวนคำแปรญัติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาให้คณะกรรมการแปรรูปไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น

คณะกรรมการแปรรูปขอรายงานผลการรับคำแปรญัติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้

๑.ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัติ วันที่ ๑๗,๑๘,๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่พักเที่ยง) รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัติได้ที่ห้องสำนักปลัดฯ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัติฯ คณะกรรมการแปรรูปได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปไปพิจารณา

๒.ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯดังกล่าว

๓.ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปไม่มีการสงวนคำแปรญัติใดๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

: ๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัติ

ประธานสภาฯ

: ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

-ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสมาชิกสภาฯจะแปรญัติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ประธานสภาฯ

: เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯและไม่มีการสงวน ความเห็นของกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

: มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่า เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลหนองพันจันทร์เสนอโดยไม่มีการแปรญัตติใดๆและให้ผ่านวาระที่ ๒ นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ประธานสภาฯ

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เห็นชอบกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ นาย ก อบต.เสนอ โดยไม่มีการ แปรญัตติใดๆและผ่านวาระที่ ๓ การแปรญัตติไปสู่การพิจารณา วาระที่ ๓ ขึ้น ลงมติต่อไป

**๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน**

**จันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

**วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ**

ประธานสภาฯ

: ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

- ประธานสภาฯ : บัดนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. มีสมาชิกสภาผู้ใดอยากจะมีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้หรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่
- ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ลงมติเมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น.) (นายวิเชียร ดอนจ้อย)
- ประธานสภาฯ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น. ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คณะเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดสภา อบต. เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๖  
ประธานสภาฯ : เรื่องอื่นๆ : เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
( นายฉลอง แซ่ลื้อ )

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
( นายอาคม ขำพินวงษ์ )

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
( นายไพ วาริอุตม )

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัย..... สมัยที่ .... ครั้งที่ ...../๒๕๖๓ ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

**-สำเนา-**

รายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓